

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน เพื่อหาแนวทาง
ในการกำหนด Minimum Landing Size (MLS) ของปูม้า

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปลาทุ กรมประมง

สาระสำคัญ

คุณตรีรัตน์ เขาวนทวิ คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับแนวทางการกำหนด Minimum Landing Size (MLS) ของปูม้าของไทย ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุม ดังนี้

- ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอการกระจายของข้อมูลผลการจับปูม้าของกรมประมง ซึ่งจากข้อมูลที่น่าเสนอ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า มีแนวทางที่จะกำหนดค่า MLS ของปูม้าอยู่ที่ 8 เซนติเมตร (ในกรณีทำการประมงได้ขนาดเล็กกว่า 8 เซนติเมตร ให้สามารถจับได้ไม่เกินร้อยละ 10 เนื่องจากตัวเลขผลผลิตปูม้าที่จับได้แล้วมีขนาดไม่ถึง 8 เซนติเมตร มีไม่เกินร้อยละ 10 (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7-8) จึงน่าจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงน้อยกว่า) อย่างไรก็ตาม ขอให้มีการจัดทำกรวิจัยและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นก่อน โดยทดลอง ขอความเห็นและขยายขนาดดาวนของเครื่องมือประมงกับอาสาสมัครชาวประมงในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ เร่งจัดทำแผนดังกล่าว เสนอต่อคณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนฯ ภายในเดือนกันยายน 2561
- สำหรับการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลนั้น ที่ประชุมเสนอให้ทางคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือกับ วช. เพื่อเสนอกรอบการทำงานของคณะทำงานฯ และให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง) จะเสนอแนวทางดังกล่าวนี้ในการประชุมร่วมกับ วช. ครั้งหน้า โดยหากมีความคืบหน้าประการใด จะเร่งแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบโดยเร็วที่สุด

- องค์การสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มีกำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับร่างกำหนดการตามข้อเสนอแนะของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ให้เพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมการเสวนา “บริบทโลกและกระแสการทำ Fishery Improvement Project : FIP) โดยสมาคมฯ จะเร่งจัดส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
- ในส่วนของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคำนวณ Length Based Spawning Ratio โดยวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ทาง WWF ประเทศไทยอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางวิทยากร ซึ่งคาดว่าจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ นักวิชาการกรมประมง นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คน)

